

แผนงาน/กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 2566

แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรมที่ 1 ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และออกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร

กิจกรรมที่ 3 จัดทำคู่มือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล

กิจกรรมที่ 4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามปีงบประมาณ

แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบการให้ความรู้และศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรมที่ 1 จัดหรือเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ 2 จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

แผนงานที่ 3 สร้างกลไกการขับเคลื่อน และกำกับดูแลระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบการการตรวจวัด หรือตรวจประเมิน ติดตาม หรือรับรอง ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรมที่ 4 ทำระบบการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง การเฝ้าระวังด้านสุขภาพ

กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมวัฒนธรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

แผนงานที่ 4 การพัฒนาการสื่อสารด้านปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรมที่ 1 จัดทำเว็บไซต์/Facebook ที่เป็นแหล่งความรู้และสำหรับการสื่อสาร ด้านปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ Email และ Line ของคณะกรรมการฯ

กิจกรรมที่ 2 จัดทำสื่อมัลติมีเดียสำหรับเผยแพร่ความรู้ด้านปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรมที่ 3 มอบรางวัล/เกียรติบัตร/โล่รางวัล Safety Awards